
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 120  —  120. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um framkvæmdir við heilsugæslustöðina á Raufarhöfn.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Hvers vegna eru framkvæmdir við heilsugæslustöðina á Raufarhöfn ekki hafnar?
2. Hvenær er áætlað að framkvæmdir hefjist og hvenær á þeim að ljúka?
3. Hver hefur verið undirbúningskostnaður við verkið fram til þessa?


